

# ปัญญาดี

## สัมฤทธิ์ สว่างคำ



ในความคิดของผม ความดีกับความสุขคือสิ่งเดียวกัน คนดีประกอบด้วย คิดดี ( คิดบวก) พูดดี และทำดี คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะมีความสุข "ความสุข" อยู่ที่ใจ วัตถุหรือปัจจัยภายนอกต่อให้มีพร้อมเพียงใด หากใจเราไม่นิ่งสงบก็คงจะมีความสุขได้ยาก ความสุขเกิดจากการให้ เราต้องเป็น "ผู้ให้" ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ที่เอเชียปริซิชั่นในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง"คน" ความสุขของผมอยู่ที่การได้ทำสิ่งดีๆ ให้แก่พนักงาน มองเขาคิดต่อเขาพูดกับเขาและดูแลเขา เสมือนเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นญาติของเราให้ความรัก ความเมตตา หวังดีและให้ความจริงใจต่อเขา

การที่คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้พนักงานส่วนใหญ่ซึ่งมาจากครอบครัวชนบทในต่างจังหวัด ฐานะไม่ร่ำรวยจบการศึกษา ม 3 หรือ ม 6 จำเป็นต้องออกมาทำงานหารายได้ต้องจากบ้านจากครอบครัว จากพ่อจากแม่มาอยู่ในแหล่งงานตามเขตอุตสาหกรรม พักอาศัยตามห้องเช่า ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งมีสิ่งยั่วยุเลวอยู่มากมาย ยากที่จะครองตนได้อย่างเหมาะสม

สถานประกอบการหรือนายจ้างจึงควรช่วยทำหน้าที่เสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขา ให้ความรัก ความเมตตา ความหวังดี ต้องช่วยอบรม แนะนำสั่ง

เสริมให้เขาเป็นคนดี ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน "โรงงานจึงควรเป็นมากกว่าที่ทำมาหากิน หากยังควรเป็นแหล่งปมเพาะ "คน" ให้เป็นคนดีไปพร้อม ๆ กับการทำงานหาเลี้ยงชีพ

ความสุขของผมจึงหมายถึงรวมถึงการได้มีโอกาสนำพาพนักงานไปทำความดีหรือจัดกิจกรรมต่างๆให้พนักงานได้เข้าร่วม เข้าไปสัมผัสเพื่อเป็นสะพานเชื่อมพาพวกเขาไปสู่ "การเป็นคนดี" (ด้วยการปฏิบัติ) ดังที่ตั้งใจ กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ปฏิบัติธรรม บริจาคโลหิตปลูกต้นไม้ ทำนาปลูกข้าว จิตอาสาไปช่วยซ่อมแซมโรงเรียนเลี้ยงอาหารและจัดกิจกรรมตามสถานสงเคราะห์คนพิการคนชรา เด็กกำพร้าไปฝึกวินัยแบบทหาร จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันครอบครัว นิมนต์พระมาที่โรงงานให้พนักงานทำบุญวันเกิดในแต่ละเดือนเข้าแถวร้องเพลงชาติ ทำสมาธิ และกายบริหาร ก่อนเริ่มงานตอนเช้าจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นลูก ๆ ของพนักงาน กิจกรรมอบรมด้านจิตใจ "เติมพลังใจให้คุณค่าแก่กัน" เชิญชวนให้พนักงานลดละเลิก อบายมุข ได้แก่ เหล้า บุหรี่ การพนัน เป็นต้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำพาพนักงานประพฤติปฏิบัติดังกล่าวแต่ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงในการทำเรื่องเหล่านี้พนักงานได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีความสุขของผมจึงอยู่ที่ตรงนี้ ได้เห็นผู้คนที่เรารักห่วงใยและปรารถนาดีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี